

Số: 902/SKHĐT-HTDNKN  
V/v phúc đáp đối với đề xuất đề tài  
khoa học và công nghệ cấp Tỉnh lần 2

*Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2022*

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp nhận Công văn số 510/SKH-CN-QLKH ngày 28/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham vấn chuyên môn lần 2 đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2022 của Đề tài "*Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp*", do TS. Đỗ Đoàn Trang và Trường Đại học Bình Dương đề xuất.

Qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Ngày 28/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3434/SKHĐT-HTDNKN phúc đáp Sở Khoa học và Công nghệ về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ nêu trên. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về: sự cần thiết của việc triển khai đề tài, sự phù hợp của mục tiêu, tính ứng dụng của sản phẩm,...

Xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý của cả hệ thống chính trị, mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội của người dân, là con đường ngắn nhất để tỉnh phát triển nhanh, ngày càng hiện đại, giàu mạnh. Theo đó, hiện nay, Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030,...

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo triển khai các Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông<sup>(1)</sup>,... Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025 và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét phê duyệt. Do đó, đơn vị có thể tham khảo thêm các nội dung về chuyển đổi số của Tỉnh để làm cơ sở để nghiên cứu và phân tích sâu hơn.

---

<sup>(1)</sup> Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 07/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Nhìn chung, qua xem xét các nội dung thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy Tỉnh đã có nhiều giải pháp, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Do đó, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét cần có thêm đề tài khoa học riêng để nghiên cứu áp dụng cho nội dung này hay không.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp chung./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT; HTDNKN<sub>(D)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thị Ngọc Đào**